



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปั้น"บัณฑิตคืนถิ่น".. สงคลูกปราชญ์ชาวบ้าน-เรียนวิถีชีวิต

รายงาน
เกสสุดา กาญจนเสถียร

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่รุกเร้ารุนแรง มนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในขณะที่สถาบันการศึกษาเองก็มีหน้าที่สร้างบัณฑิต และองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับประเทศชาติ รวมถึงดึงผู้เรียนให้หันกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และภูมิปัญญา เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงข้อเท็จจริงทั้ง 2 ประการ คือโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประชาชนยังไม่ทั่วถึงทั่วประเทศ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกล อาจจะมีผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก และแม้ว่าบางคนจะได้รับโอกาสที่ดี ได้เรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัย แต่บัณฑิตเหล่านี้ไม่กลับภูมิลำเนาเดิม ไม่ได้กลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ชุมชนชนบทขาดความเข้มแข็ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็น 1 ใน 5 ขององค์กรเบญจภาคีที่เป็นความร่วมมือจาก 5 ภาค ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนประเทศ โดยยึดหลักพึ่งพาตนเอง พออยู่ พอกิน พอใช้ พอประมาณ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา และคณะวิทยาศาสตร์ จึงร่วมกันจัด "โครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น" และ "โครงการครุวิทยาศาสตร์คืนถิ่น" โดยเปิดโอกาสในการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี และกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เข้มแข็ง

นางกิตติมา สังข์เกษม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เล่าว่า "โครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น มีหลักสูตร 4 ปี ได้ทำมาตั้งแต่ปี 2544 และอาศัยความร่วมมือจากประสานงานจากหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน โครงการนี้ผู้ที่เข้าเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมดี มีใจรักในการพัฒนาชุมชน และมีภูมิลำเนาอยู่ในชนบทห่างไกล หรือถิ่นทุรกันดารเน้นเรื่องฝึกงานเพราะจะส่งเสริมให้ไปอยู่กับปราชญ์ชาวบ้าน เรียนวิถีชีวิต เพื่อที่จะช่วยพัฒนาชุมชนได้"

ขณะที่ *นายวิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์* บอกเล่าถึงโครงการครุวิทยาศาสตร์คืนถิ่นว่า "เป็นโครงการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผมคาดหวังว่าโครงการนี้เป็นกระบวนการต่างๆ ที่จัดให้บัณฑิตคืนถิ่น เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป"

ทั้งนี้ทั้งนั้น จะเห็นได้ว่าโครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น กระจายโอกาสทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ไปยังท้องถิ่นที่ห่างไกลได้มากขึ้น สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติดี มีศรัทธา และใจรักต่องานพัฒนาชุมชน และประเทศชาติโดยรวม ทำให้มีบัณฑิตที่มีคุณภาพกลับไปทำงานในถิ่นเดิมของตนเอง สามารถทำงานเลี้ยงชีพในท้องถิ่นของตนเองได้ และมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ

ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่โครงการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น ที่นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งถิ่นเกิด และมุ่งมั่นจะกลับไปพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติต่อไป